

## **Trồng xen canh mít, chuối, bưởi**

Từ cánh đồng nhiều cỏ dại bỏ hoang không có lợi nhuận, anh Đỗ Thế Năng (xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) đã thuê công nhân phát dọn và trồng được nhiều loại cây mang lại lợi nhuận cao. Ngoài việc phát triển cây đu đủ, mới đây anh đã tiếp tục làm thành công với 3 loại cây (mít, chuối và bưởi) cho lợi nhuận hết sức lý tưởng.

Anh Đỗ Thế Năng tâm sự: “Người dân tại đây chỉ quen trồng một loại cây trên cùng diện tích đất gây lãng phí, thu nhập không được cao. Sau khi nghiên cứu được thị trường anh đã nhanh nhẹn học tập lớp trồng cây ăn quả tại địa phương và vận dụng vào thực tế, bên cạnh đó anh còn nghiên cứu kỹ đặc tính của từng loại cây trồng để kết hợp trồng xen canh”.

Vườn cây ăn quả với 3 loại cây (mít, chuối và bưởi) cho thu nhập gần 100 triệu đồng/năm. Riêng vườn chuối 2.500m<sup>2</sup> trên 400 gốc chuối, với giá bán trung bình tại chỗ 150.000 đồng/buồng, mỗi năm thu nhập gần 60 triệu đồng, ngoài ra còn bán giống chuối con với giá 5.000 đồng/cây đem lại nguồn thu nhập trên 7 triệu đồng/năm. Trong vườn chuối của mình, anh trồng thêm 100 cây bưởi da xanh và 100 cây mít các loại. Anh mới vừa xuất bán được 3 lứa mít trung bình mỗi trái trọng lượng từ 10 – 13kg, với giá bán giá giao động từ 10.000 – 15.000 đồng/kg, anh thu được trên 10 triệu đồng, số còn lại ước thu khoảng 13 triệu đồng. Cây bưởi năm sau cho ra trái dự kiến cho thu nhập hàng chục tấn/năm và anh đang rất kỳ vọng vào diện tích bưởi này. Ngoài diện tích 2.500m<sup>2</sup>, anh còn xuống giống 3 loại cây với diện tích 2.000m<sup>2</sup> và đã được 2 tháng tuổi.

Theo anh quy cách trồng cây cách cây khoảng 2m, trồng theo thứ tự chuối, mít, bưởi. Cây chuối trồng khoảng 1 năm cho thu nhập, cây mít trên 18 tháng tùy theo từng loại và cây bưởi khoảng 3 năm cho thu nhập. Căn cứ vào tuổi thọ nên đầu tiên anh xuống giống chuối tạo độ mát che chắn sau đó trồng 2 loại cây còn lại. Sau khoảng một năm thu hoạch chuối xong anh phát dọn chuối để cây mít và bưởi phát triển. Anh còn nhận định thêm cây mít ra trái gốc, cây bưởi ra trái ngọn nên phải biết cách chăm sóc từng loại cây ăn trái.

Anh cũng khuyên cáo bà con nên chú trọng với cây mít, vụ đầu tiên không nên giữ quả nhiều chỉ giữ khoảng 5 quả/cây, vụ thứ 2 giữ 7 quả/cây và cứ thế tăng dần, nguyên nhân cây còn nhỏ giữ quả nhiều làm gãy cành, giảm sự phát triển của cây. Cây mít và cây bưởi có tuổi thọ cao nên đem lại lợi nhuận lớn.

***Nguồn: website Hội Nông dân Việt Nam***